

ชื่อวิทยานิพนธ์	บทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนาเยาวชนมุสลิม ในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ผู้เขียน	นายมูหามะ แวนาซา
สาขาวิชา	อิสลามศึกษา
ปีการศึกษา	2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนาเยาวชนในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (2) เพื่อศึกษาระดับบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนาเยาวชนในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาเยาวชนในเขตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มตัวอย่าง ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน 10 คน และคณะกรรมการชมรมอิมาม เคาะฎิบ บิลาลในเขตอำเภอตากใบจำนวน 10 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างด้านวิจัยเชิงปริมาณคือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในเขตพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 230 คน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เป็นการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทและความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสและ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการจัดสนทนากลุ่มโดยมีแบบบันทึกการประชุมสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือและใช้สถิติในการวิจัยที่ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

- 1) ระดับความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนาเยาวชนในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสอยู่ในระดับ มาก
- 2) ระดับบทบาทของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในการพัฒนาเยาวชนในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสอยู่ในระดับปานกลางโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดังนี้ คือ ด้านศาสนาอยู่ในระดับ มาก ด้านการศึกษาอยู่ในระดับ มาก ส่วนระดับการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง
- 3) แนวทางในการพัฒนาเยาวชนมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศาสนา เช่น การจัดอบรมในเรื่องของศาสนา ด้านการจัดการศึกษา เช่น การจัดสัปดาห์แห่งการเรียนรู้และด้านการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมพบปะครอบครัว กิจกรรมเยี่ยมเยียน และกิจกรรมกีฬาของชุมชน

Thesis Title	Role of Masjid Committee For Developing Muslim Youth in Takbai District, Narathiwat Province
Author	Mr.Mohammad Wainasa
Major Program	Islamic Studies
Academic Year	2018

ABSTRACT

The objectives of the research were (1) to study the level of learning and understanding of masjid committee for developing muslim youth in Takbai Narathiwat province (2) to study the role of masjid committee for developing muslim youth in Takbai Narathiwat province (3) to study approaches in developing muslim youth in Takbai Narathiwat province. The study was divided into 2 steps. 1) survey research step in which the questionnaire about the roles and learning Imam developing muslim youth. 2) group discussion in which record form of group discussion. The statistics used in the study were: frequency, percentage, average and standard deviation.

The results

1) The level of roles of masjid committee for developing muslim youth in Takbai Narathiwat province in general were in the "Good" and in religion were in the "Very Much" level. for islamic education were in the "Very Much" level and for islamic activities were in the "Good" level

2) The level of learning and understanding of masjid committee for developing muslim youth in Takbai Narathiwat province in "Very Much" level

3) The are 3 approaches in developing the muslim youth in Takbai Narathiwat province: such as training, meet up and sport day

موضوع البحث	دور اعضاء مجلس ادارة المساجد في بناء الشخصية الاسلامية للشباب
الباحث	محمد وي ناسا
البرنامج الرئيسي	الدراسات الاسلامية
العام الدراسي	1440 هجرية

مستخلص البحث

يستهدف هذا البحث الى (1) دراسة مسؤولية اعضاء مجلس ادارة المساجد في بناء الشخصية الاسلامية على مدى وعيهم وفهمهم بمنطقة تقباي ولاية ناراتيووات (2) دراسة دور اعضاء مجلس ادارة المساجد في بناء الشخصية الاسلامية بمنطقة تقباي ولاية ناراتيووات (3) بحث سبل تنمية الشخصية الاسلامية بمنطقة تقباي ولاية ناراتيووات والمشاركين في اجراء هذه الدراسة هم 230 عضوا من اعضاء مجلس ادارة المساجد بمنطقة تقباي ولاية ناراتيووات. وقد قسمت الدراسة الى مرحلتين، المرحلة الاولى هي الاستبيان لمدى وعي اعضاء مجلس ادارة المساجد وفهمهم في بناء الشخصية الاسلامية للشباب بمنطقة تقباي ولاية ناراتيووات والمرحلة الثانية اقامة هي نقاش الجماعي بين 10 اعضاء المجلس الاسلامي بولاية ناراتيووات و 10 اعضاء الاتحاد الائمة بمنطقة تقباي ولاية ناراتيووات والادوات المستخدمة في اجراء النقاش هي دفتر تسجيل النقاش الجماعي. الاحصائيات التي استخدمت في الدراسة هي قيمة التردد، النسبة المئوية، القيمة المتوسطة وقيمة الانحراف

نتائج البحث

- (1) دراسة مسؤولية لاعضاء مجلس ادارة المساجد في بناء الشخصية الاسلامية على مدى وعيهم وفهمهم بمنطقة تقباي ولاية ناراتيووات في الوجه العام تكون على مستوى "جيد جدا"
- (2) دور اعضاء مجلس ادارة المساجد في بناء الشخصية الاسلامية للشباب بمنطقة تقباي ولاية ناراتيووات في الوجه العام تكون على مستوى "جيد" بحيث من الناحية الدينية تكون على مستوى

" جيد جدا " ومن الناحية التعليمية تكون على مستوى " جيد جدا " ومن الناحية النشاطاتية تكون على مستوى " جيد "

(3) سبل تنمية الشخصية الاسلامية للشباب بمنطقة تقباي ولاية نارائوت كون من 3

مجالات وهي المجالات الدينية والمجالات التعليمية ومجالات النشاطات مثل الدورة والتعليم وغيرهما

Prince of Songkla University
Pattani Campus